

# Western Digital®

## โครงการมอบทุนการศึกษา We.care

### โครงการ

โครงการมอบทุนการศึกษาของ Western Digital ก่อตั้งขึ้นในปี 2561

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานที่มีความสามารถที่วางแผนที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเป็นเวลาสี่ปี

โครงการนี้บริหารจัดการโดย Scholarship America® ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผู้จัดการทุนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนและโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอื่น ๆ สำหรับองค์กร มูลนิธิ สมาคมและบุคคลทั่วไป ทุนการศึกษามอบให้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ เพศ ความพิการหรือชาติกำเนิด

### คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา We.care ของ Western Digital จะต้องเป็น

- ผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย\* ของพนักงานของ Western Digital ที่มีระดับพนักงานที่ 109 หรือต่ำกว่าในวันที่ปิดรับสมัคร

*\*เด็กที่อยู่ในอุปการะหมายถึง เด็กที่เป็นบุตรโดยสายเลือด ลูกเลี้ยง*

*บุตรบุญธรรมที่ขอรับอุปการะตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของพนักงานหรือได้รับการสนับสนุนจากพนักงานเป็นหลัก*

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน (หรือวางแผนที่จะลงทะเบียน) เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเป็นเวลาสี่ปีสำหรับการศึกษาที่กำลังจะมาถึง

### เงินทุนการศึกษา

หากได้รับเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษา นักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ 2,000 เหรียญ ถึง 5,000 เหรียญ จำนวนเงินของทุนการศึกษาจะพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและประเทศที่ผู้รับทุนการศึกษาจะเข้าศึกษาในวิทยาลัย

โครงการจะได้รับการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ของ IRS 76-47 อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอาจได้รับเงินทุนการศึกษา

จะไม่มีค่าธรรมเนียมทุนการศึกษา แต่นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกับโครงการในแต่ละปีหากพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของ Western Digital สูงสุดจำนวนสอง (2) ครั้ง

ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ของ IRS 76-47 ข้อกำหนดการจ้างงานไม่ใช่บังคับกับผู้รับทุนรายก่อนหน้า

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการจ้างงานของผู้ปกครองของโครงการหาก/เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในปีต่อ ๆ ไป

ทุนการศึกษามีให้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการรับรอง (ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือและอุปกรณ์ที่จำเป็น) เท่านั้น

ทุนการศึกษาสำหรับศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น

### เอกสารที่จำเป็น

ในการสมัครของคุณ คุณต้องอัปโหลดเอกสารต่อไปนี้

- ใบรับรองผลการเรียนในปัจจุบันฉบับสมบูรณ์ ไม่สามารถใช่ใบรายงานเกรดได้ ใบรับรองผลการเรียนจะต้องแสดงชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน เกรด จำนวนหน่วยกิตและภาคเรียนของแต่ละรายวิชา
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร หากได้รับ (ผู้สมัครที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา)
- ผลการสอบ (ผู้สมัครที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา)
- เอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

การสมัครรับทุนของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่จะคุณจะส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดทางอิเล็กทรอนิกส์

---

### การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน คำแถลงเป้าหมายและแรงบันดาลใจ รวมถึงสถานการณ์หรือความท้าทายส่วนตัวหรือครอบครัวที่ไม่ปกติ โดยจะไม่พิจารณาเอกสารความจำเป็นทางการเงิน

การประเมินผลทางวิชาการของผู้สมัครจะรวมถึงการตรวจสอบเกรด/คะแนนเฉลี่ยตามระบบการให้คะแนนที่ใช้ในประเทศของผู้สมัครและการตรวจสอบผลการสอบทางวิชาการ

ทั้งนี้จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี GPA 3.0 ในระดับ 4.0 (หรือเทียบเท่า)

Scholarship America จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ Silicon Valley Community Foundation หรือ Western Digital ไม่มีส่วนในการคัดเลือกแต่อย่างใด ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุน ผู้สมัครทุกรายยอมรับผลการตัดสินใจว่าเป็นที่สิ้นสุด

---

### การแจ้งเตือน

ผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

---

### การจ่ายเงินทุนการศึกษา

Scholarship America ดำเนินการจ่ายเงินทุนการศึกษาในนามของ Western Digital โดยจะจ่ายเงินในต้นเดือนสิงหาคม

---

### ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษา กรุณาส่งไปที่

อีเมล: [wecare@scholarshipamerica.org](mailto:wecare@scholarshipamerica.org)

หมายเลขโทรศัพท์: (507) 931-0543